

แนวปฏิบัติ OECD และชนพื้นเมือง

คุณอาศัยอยู่ในชุมชนพื้นเมือง

และสิทธิหรือดินแดนตามจารีตของคุณกำลังได้รับอันตรายจากการดำเนินงานด้านธุรกิจหรือไม่? หรือว่าคุณได้เข้าไปอยู่ร่วมกับชุมชนนี้? แนวปฏิบัติ OECD

อาจช่วยให้คุณต่อสู้เพื่อให้มีความเคารพสิทธิของชนพื้นเมือง

แนวปฏิบัติ OECD กล่าวถึงสิทธิของชนพื้นเมืองอย่างไรบ้าง

แนวปฏิบัติ OECD อ้างถึงปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (UNDRIP)

และเรียกร้องบริษัทให้เคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทั้งปวง

รวมทั้งสิทธิของชนพื้นเมือง และให้แก้ไขอันตรายต่อสิทธิมนุษยชน คุณอาจใช้แนวปฏิบัติ OECD เพื่อเรียกร้องให้บริษัท:

- หลีกเลี่ยงการทำหรือการสนับสนุนให้เกิดอันตรายต่อสิทธิของชนพื้นเมือง และให้แก้ไขและเยียวยาเมื่อเกิดอันตรายดังกล่าวขึ้นมา
ทั้งนี้รวมถึงสิทธิที่จะให้ความยินยอมที่ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตัดสินใจ (FPIC) แนวปฏิบัตินี้อ้างอิงถึงข้อแนะนำในเชิงปฏิบัติ
รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมที่ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตัดสินใจ ในแนวปฏิบัติ OECD ว่าด้วยการตรวจสอบวิเคราะห์
- ช่วยป้องกันหรือแก้ไขอันตรายต่อสิทธิของชนพื้นเมือง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของพวกเขา
- หลีกเลี่ยงการตอบโต้ชนพื้นเมือง ซึ่งออกมาวิพากษ์วิจารณ์การดำเนินงานด้านธุรกิจ และเยียวยาอันตรายที่เกิดจากการตอบโต้เช่นนั้น
- ทำการตรวจสอบวิเคราะห์ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่โดดเด่นและความเสี่ยงเชิงทับซ้อน
ที่ส่งผลกระทบต่อโดยเฉพาะต่อกลุ่มที่อยู่ชายขอบหรือกลุ่มเปราะบาง รวมทั้งชนพื้นเมือง
- ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับบุคคลที่เผชิญกับความเสี่ยงสูงเนื่องจากถูกผลักให้อยู่ชายขอบ หรือมีความเปราะบาง รวมทั้งชนพื้นเมือง
- ร่วมมืออย่างจริงจังกับชนพื้นเมืองที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งในขั้นตอนต่าง ๆ ของการตรวจสอบวิเคราะห์
บริษัทควรจัดอุปสรรคที่ปิดกั้นความร่วมมือกับชนพื้นเมือง ความร่วมมือเช่นนี้ควรเกิดขึ้น “อย่างจริงจัง”
กล่าวคือเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมแก่เวลา เข้าถึงได้ เหมาะสมและปลอดภัยต่อชนพื้นเมือง
และหากต้องมีการสื่อสารทั้งสองทาง ให้มีการแสดงความสุจริตใจ (การแสดงความเคารพ ความซื่อสัตย์
และเจตนาที่จริงใจในการแสวงหาแนวทางแก้ไขอันตราย) และการตอบสนองต่อความเห็นของชนพื้นเมือง

สิ่งที่ควรปรับปรุงของแนวปฏิบัติ OECD ว่าด้วยชนพื้นเมือง

แนวปฏิบัตินี้ยังไม่ครอบคลุมถึงขั้นกำหนดมาตรฐานเพื่อให้หน่วยงานธุรกิจเคารพสิทธิของชนพื้นเมือง ยกตัวอย่างเช่น

แนวปฏิบัตินี้ไม่ได้อธิบายอย่างชัดเจนถึงสิทธิของชนพื้นเมืองในแง่ที่เป็น

“สิทธิของกลุ่มคน” เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญา UNDRIP

ทั้งยังไม่ระบุถึงสิทธิชนพื้นเมืองหลักอื่น ๆ เช่น

สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเองและสิทธิด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ แนวปฏิบัติ OECD ด้านการตรวจสอบวิเคราะห์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความยินยอมที่ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตัดสินใจ

ไม่ได้กำหนดแนวปฏิบัติที่เข้มแข็งที่สุดของความยินยอมที่ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตัดสินใจ

ในการแก้ปัญหานี้

ภาคประชาสังคมควรมองให้พ้นไปจากความคลุมเครือของความเป็นกลุ่มของสิทธิของชนพื้นเมือง และ (หากจำเป็น)

ให้อ้างอิงถึงการยอมรับอย่างชัดเจนต่อความเป็นกลุ่มของสิทธิเหล่านี้ รวมทั้งสิทธิหลักอื่น ๆ ในปฏิญญา UNDRIP และกฎบัตรระหว่างประเทศอื่น ๆ

ในแง่สิทธิที่จะให้ความยินยอมที่ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตัดสินใจ

ภาคประชาสังคมควรรอ้างอิงแนวปฏิบัติที่ดีกว่าเกี่ยวกับความยินยอมที่ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตัดสินใจใน International Finance Corporation

Performance Standards (ซึ่งมีการอ้างอิงไว้ในบทที่ VI ของแนวปฏิบัตินี้)

หรือบรรทัดฐานของชุมชนพื้นเมืองบางแห่งที่ได้กำหนดความยินยอมที่ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตัดสินใจของตนเอง

และการปฏิบัติที่ดีที่เป็นผลมาจากบรรทัดฐานของชุมชนพื้นเมืองที่มุ่งพัฒนาความยินยอมที่ต้องบอกแจ้งล่วงหน้าและเป็นอิสระในการตัดสินใจของตนเอง

แนวปฏิบัติ OECD คืออะไร?

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจอย่างรอบด้านของ OECD สำหรับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (แนวปฏิบัติ OECD) เป็นข้อเสนอแนะของรัฐบาลสำหรับบริษัท เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติ OECD

กำหนดมาตรฐานที่ไม่มีผลบังคับใช้เพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญต่อชุมชน รวมทั้งสิทธิมนุษยชน สิทธิของพนักงาน และสิ่งแวดล้อม และยังครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ รวมทั้งการทุจริตและภาษีอากร

รัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD ต้องจัดตั้งกลไกรับข้อร้องเรียนที่ไม่ใช่ศาลที่เรียกว่า ศูนย์ติดต่อประสานงานแห่งชาติเพื่อการดำเนินงานด้านธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อส่งเสริมการใช้แนวปฏิบัติ และพิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นอันตราย แนวปฏิบัตินี้กำหนดมาตรฐานที่ดีสำหรับบริษัททุกแห่ง แต่บริษัทที่อาจถูกร้องเรียนจะต้องเป็นบริษัทในสองประเภทที่มีการดำเนินงานข้ามพรมแดนดังนี้

1. บริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD
2. บริษัทข้ามชาติที่ดำเนินงานในประเทศที่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ OECD

แนวปฏิบัติ OECD มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

ภาคประชาสังคมสามารถใช้แนวปฏิบัตินี้เพื่อ

- สร้างจิตสำนึกในชุมชนเกี่ยวกับมาตรฐานของบริษัท
- เปรียบเทียบบริษัทเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- ยื่นข้อร้องเรียนเมื่อบริษัทไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
- รณรงค์กดดันให้มีกฎหมายและนโยบายที่เข้มแข็ง เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อของบริษัท

เกี่ยวกับ OECD Watch

OECD Watch เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับโลกที่มีสมาชิกกว่า 130 หน่วยงานในกว่า 50 ประเทศ เราเน้นการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พนักงาน และเอ็นจีโอ เพื่อให้สามารถใช้แนวปฏิบัติ OECD



เพื่อประกันให้การดำเนินธุรกิจเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและโลก
และเพื่อให้มีการตรวจสอบบริษัทในแง่อันตรายที่เกิดขึ้นจากพวกเขาทั่วโลก OECD
Watch ช่วยเหลือชุมชนและเอ็นจีโอในการยื่นข้อร้องเรียน
และเข้าร่วมในการรณรงค์กดดันรัฐบาลและบริษัท
เรายังทำงานวิจัยและรณรงค์กดดันด้านนโยบายกับ OECD และแต่ละประเทศ
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติที่เป็นผลมากขึ้น
และเพื่อให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้นระหว่างแนวปฏิบัติกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบ
ของบริษัท หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเรา